

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์(Action plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (รอบที่ ๑-๒)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)								
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดตาก								
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการปศุสัตว์สู่การเป็นมืออาชีพ								
ลำดับที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	การประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในกรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)	ตลอดทั้งปี	ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก	ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย	กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๒	การจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูลประชากรสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เลี้ยงภัย	ตลอดทั้งปี				สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก		
๓	การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ยารักษาโรค อาหารสัตว์ และยานพาหนะ สำหรับการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัย	ตลอดทั้งปี				สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก		
๔	การเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์ และการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์	ตลอดทั้งปี				สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก		
๕	การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)	เมื่อมีการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)						
๖	ติดตาม สรุปประเมินผลการดำเนินงาน	มีนาคม (รอบ ๑/๖๗) กันยายน (รอบ ๒/๖๗)						

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไข :